

พระราชวงศ์: ขนบธรรมเนียมและความทันสมัย

พระราชวงศ์ทั้งสองมีสัมพันธไมตรีต่อกันอย่างยาวนานซึ่งเจริญงอกงามและลึกซึ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในพ.ศ.2440

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์กเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับมหาอำนาจตะวันตกไปพร้อมกับการรักษาอำนาจอธิปไตยและเอกราชของแผ่นดิน ในพ.ศ.2503

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ได้เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์กและได้เสด็จจากเมืองโคเปนเฮเกนสู่สต็อกโฮล์มโดยเรือรบปลดประจำการ Jutlandia ต่อมาในปีพ.ศ.2505 สมเด็จพระเจ้า Frederik ที่ 9 และสมเด็จพระราชินี Ingrid

ทรงเป็นพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์และร่วมพิธีเปิดสยามสมาคมและฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก

ซึ่งมีผลผลิตมากกว่าสามเท่าของฟาร์มโคนมในประเทศไทย ปัจจุบันศูนย์นี้เป็นของคนไทยและถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสด็จเยือนครั้งล่าสุดในปีพ.ศ.2544 ทั้งสมเด็จพระราชินีนาถ Margrethe ที่ 2

และพระราชสวามีทรงเสด็จพร้อมด้วยมกุฎราชกุมารและได้เสด็จไปเยี่ยมชมเยือนบริษัทเดนมาร์กขนาดใหญ่หลายบริษัทในประเทศไทยและสถาบันสำหรับเด็กพิการทางร่างกายและทางสมอง ยิ่งกว่านั้นยังได้ทอดพระเนตรที่สุดของประเทศไทยในด้านรำไทย พระราชวังสวนพฤกษชาติ บรรดาสัตว์หายาก และอื่นๆ

ประเทศไทยมอบช้างหลายเชือกให้แก่เดนมาร์ก โดยธรรมเนียมนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 และในพ.ศ.2544

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถ Margrethe ที่ 2 และเจ้าชาย Henrik พระราชสวามีทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายลูกช้าง 3 เชือก

ซึ่งเป็นช้าง 3 เชือกสุดท้ายที่มอบให้ต่างชาติเนื่องด้วยจำนวนประชากรช้างที่ลดน้อยลง

การนี้นำมาซึ่งสารคดียอดเยี่ยมที่จัดทำโดยองค์การโทรทัศน์แห่งเดนมาร์ก

บรรดาช้างดูเหมือนว่าจะปรับตัวได้เป็นอย่างดีและสวนสัตว์โคเปนเฮเกนก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่สามารถขยายพันธุ์สัตว์ในสวนสัตว์ได้

พระราชวงศ์เดนมาร์ก

พระราชวงศ์เดนมาร์กเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในพระปรีชาด้านการผสมผสานค่านิยมธรรมเนียมดั้งเดิมและความต้องการสมัยใหม่ ซึ่งจะต้องหาจุดสมดุลในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643)

ด้วยเหตุนี้ทำให้พระราชวงศ์เป็นที่รักและชื่นชมไปทั่วโลกไม่เพียงเฉพาะในเดนมาร์กเท่านั้นแต่ในแทบทุกส่วนของโลก

ระบอบกษัตริย์ของเดนมาร์กถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ย้อนไปในยุคของกษัตริย์ Gorm the Old (พ.ศ. 1481 – 1501)

ซึ่งถือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของเดนมาร์ก ส่วนพระโอรสของพระองค์ กษัตริย์ Harald “Bluetooth”

เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกษัตริย์ผู้นำคริสต์ศาสนาเข้ามาสู่ชาวเดนมาร์ก

เนื่องจากเป็นมรดกที่สืบทอดตามประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์จึงเป็นสถาบันหนึ่งในเดนมาร์กที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาอย่างมั่นคง โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมอย่างมากสถาบันหนึ่ง ชาวเดนมาร์กร้อยละ 93

เชื่อว่าระบอบกษัตริย์เป็นรูปแบบของรัฐบาลที่เหมาะสมกับประเทศเดนมาร์ก

สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายในสังคม และด้วยความสนพระทัยอย่างกว้างขวางในด้านศิลปะ พระองค์ทรงมีผลงานจำนวนมากทั้งภาพเขียน เสื้อคลุมสำหรับพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ การออกแบบเวทีสำหรับโรงละครหลวง ภาพประกอบหนังสือ และอื่นๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชวงศ์ได้เข้าร่วมในงานนิทรรศการต่างๆ และยังมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมการส่งออกผลผลิตและบริการของเดนมาร์กรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย กล่าวโดยรวมแล้วพระราชวงศ์ได้รับความเคารพอย่างมากและเป็นที่ยอมรับอย่างสูง

ก็เนื่องจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระราชินีนาถในการปรับพระองค์ให้เข้ากับอุปสรรคและประโยชน์ของยุคสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ด้วยวิธีที่สง่างามและฉลาดเฉลียว

ระบอบกษัตริย์เป็นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งหมายความว่าสมเด็จพระราชินีนาถมิได้ทรงมีพระราชอำนาจทางการเมืองนอกเหนือไปจากการที่ทรงเป็นพระประมุขของรัฐและเป็นผู้ที่ลงปรมาภิไธยเห็นชอบอันเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเท่านั้น พระราชกรณียกิจที่แท้จริงของพระราชวงศ์คือการเป็นตัวแทนของประเทศเดนมาร์กในต่างประเทศ

พระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระราชวงศ์เดนมาร์ก

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถ Margrethe ทรงเสด็จพระราชสมภพ เป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้า Frederik ที่ 9 และสมเด็จพระราชินี Ingrid ประเทศเดนมาร์กมีเพียงรัชทายาทที่เป็นชายเท่านั้น

อย่างไรก็ดีทัศนคติของประชาชนก็ได้เปลี่ยนไปในเวลาไม่นานนัก และเมื่อการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ 2

นำมาซึ่งความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

ผู้นำทางการเมืองของประเทศเห็นว่าถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนธรรมเนียมการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยเช่นกัน

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าสมเด็จพระราชินีนาถ Margrethe ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนมาเลือกตั้งอย่างมากมาย

สมเด็จพระราชินีนาถ Margrethe ที่ 2

ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์และโบราณคดีและทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หลายแห่งเช่น โคลเปินเฮเกน

อาฮุส ลอนดอน ซอร์บอนน์และเคมบริดจ์ และในช่วงที่ทรงศึกษาที่ลอนดอนทรงได้พบกับพระราชสวามีในอนาคต

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านวรรณคดีฝรั่งเศสและภาษาตะวันออกและในวัยเยาว์ทรงเคยประทับในประเทศเวียดนามจนถึง 5 ชั้นษา

มกุฎราชกุมารเดนมาร์ก Frederik ทรงเตรียมพระองค์อย่างพิถีพิถันสำหรับการเป็นกษัตริย์ในอนาคตและผ่านการเข้ารับการฝึกทางทหาร และเช่นเดียวกับพระราชชนนี

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์และเคยเข้ารับการศึกษที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

มกุฎราชกุมารทรงมีพละนามัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง ทรงเคยเข้าร่วมในการแข่งขันเรือมั่งกระดัดระดับโลก

จึงมาราธอนหลายรายการและข้ามเกาะGreenland โดยเลื่อนน้ำแข็ง

เจ้าชาย Joachim ทรงมีธุรกิจด้านเกษตรกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่คฤหาสน์ Schackenborg ในเมืองเล็กๆ

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเดนมาร์ก และในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551 นี้เจ้าชายจะทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ Marie Cavalier

ชาวฝรั่งเศสโดยกำเนิดซึ่งจะเป็นพระชายาองค์ที่สอง เจ้าชายโจคิมทรงมีพระโอรสสองพระองค์กับ Alexandra พระชายาองค์แรก

นับเป็นการหย่าร้างครั้งแรกในพระราชวงศ์เดนมาร์ก และด้วยการจัดการการหย่าร้าง ได้อย่างนุ่มนวลเหมาะสม

จึงดูเหมือนว่าระบอบกษัตริย์จะยังมีมั่นคงแข็งแรงขึ้นด้วยการรับมือกับปัญหาของศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 – 2643)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชวังคองเฮอส์: www.kongehuset.dk/english